



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลุสสัตว์จังหวัดตรัง (ฝ่ายบริหารทั่วไป) โทร.,โทรสาร ๐-๗๕๒๑-๘๓๗๗

ที่ ตง ๐๐๐๘/-

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลุสสัตว์จังหวัดตรัง  
ตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ ๑/๒๕๖๒

เรียน ปลุสสัตว์จังหวัดตรัง

ตามที่สำนักงานปลุสสัตว์จังหวัดตรัง ได้อนุมัติให้ฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปลุสสัตว์จังหวัดตรัง ตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ ๑/๒๕๖๒ หลักสูตร “วิธีทำงานให้มีความสุข” ซึ่งจะดำเนินการอบรม ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ -๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปลุสสัตว์จังหวัดตรัง นั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้เข้ารับการอบรม จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมมอบนโยบายแก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปลุสสัตว์จังหวัดตรัง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

  
(นายอาคม สมุทเสนีโต)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

ทสม.



(นายสุรจิต วิชชวรณ)

ปลุสสัตว์จังหวัดภูเก็ต รักษาราชการแทน  
ปลุสสัตว์จังหวัดตรัง

คำกล่าวรายงาน  
โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง  
ตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา รอบที่ ๑/๒๕๖๒  
หลักสูตร “วิธีทำงานให้มีความสุข”  
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒

\*\*\*\*\*

เรียน ปศุสัตว์จังหวัดตรัง และผู้เข้ารับการอบรมทุกท่าน

กระผม นายอาคม สมุหเสนีโต ในนามของคณะผู้จัดฝึกอบรม และผู้เข้ารับการฝึกอบรม ขอขอบพระคุณท่านปศุสัตว์จังหวัดตรัง เป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้

กระผมขอเรียนความเป็นมาในการจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อโปรดทราบโดยสังเขป ดังนี้

ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ แทนหลักเกณฑ์และวิธีการเดิม โดยกรมปศุสัตว์ได้กำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดรายบุคคลของปศุสัตว์จังหวัด รอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการปศุสัตว์จังหวัด และการดำเนินการตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหนึ่งที่กรมปศุสัตว์ ได้กำหนดให้ทุกหน่วยงานดำเนินการ โดยมีเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ของจำนวนบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงาน

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง ได้อนุมัติให้ฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการจัดฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง หลักสูตร “วิธีทำงานให้มีความสุข” เพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข

การอบรมในครั้งนี้ ได้พิจารณาเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอและกลุ่ม/ฝ่าย เป็นข้าราชการ จำนวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๒๕ จากจำนวนข้าราชการทั้งหมด ๒๑ คน และพนักงานราชการ จำนวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ จากจำนวนพนักงานราชการทั้งหมด ๑๓ คน รวมมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๓๓ คน ซึ่งเกินเป้าหมายที่กรมปศุสัตว์กำหนดไว้ร้อยละ ๓๕ ของจำนวนบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงาน

บัดนี้ ได้เวลาเหมาะสมแล้ว กระผมใคร่ขอเรียนเชิญท่านปศุสัตว์จังหวัดตรัง ได้เปิดการอบรม และให้นโยบายแก่ผู้เข้ารับการอบรม ต่อไป

\*\*\*\*\*